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16. FUNDUR Í STJÓRN FRAMKVÆMDASJÓÐS FERÐAMANNASTAÐA 

 

Sextándi fundur stjórnar Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða var haldinn þriðjudaginn 27. 
nóvember  2012 kl. 08:30 í fundarherbergi Ferðamálastofu að Geirsgötu 9. 

Viðstaddir: Albína Thordarson arkitekt FAÍ formaður og Guðjón Bragason fulltrúi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, Sævar Skaptason fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) og Anna G. 
Sverrisdóttir fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) . 

Frá FMS: Af hálfu Ferðamálastofu sátu fundinn Sveinn Rúnar Traustason og Katrín Gylfadóttir.  

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 
 

2. Yfirferð umsókna 
 

Farið var í gegnum það hvaða verkefni voru inni 

Albína er búin að flokka þær umsóknir sem tilbúnar eru til framkvæmda.  Þetta eru þrjár 
umsóknir sem stjórn ætti að horfa til: 

 Skógrækt ríkisins-Þjónustuhús í þjóðskógunum,  

 Síldarminjasafnið á Siglufirði-fegrun umhverfis og bætt aðgengi að Síldarminjasafninu og  

 Framkvæmdasjóður Skrúðs-Þjónustuhús við Skrúð í Dýrafirði. 
 

Stjórn finnst að Framkvæmdasjóðurinn ætti að fara frekar í stærri styrkina en þá smáu og 
einblína á þá staði sem mest þurfa á þeim að halda eins og t.d. Hveravelli. 

Stjórn ætlar að kíkja betur á umsóknina frá Hoffelli sem er með sæmilegan rekstur. 

Líta meira á þær umsóknir sem einblína á framkvæmdir. 

 

Annað: 

Næsti fundur verður þriðjudaginn 29. Nóvember 2012 

Fundi slitið 10:00 

Reykjavík 27. nóvember. 2012/Katrín. 

 


